

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมด้านการบริหารงาน ทั่วไป วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงาน สารบรรณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบและสะดวก รวดเร็วต่อการค้นหาและนำไปปฏิบัติ	๑. เอกสารจัดเก็บไม่เป็น ระบบ เนื่องจากไม่มี สถานที่เก็บเอกสาร เกิด การสูญหาย	๑. มีการจัดสรรพื้นที่เพื่อ จัดเก็บเอกสารให้เป็น หมวดหมู่	๑. การควบคุมที่มีอยู่ ไม่เพียงพอ แต่ สามารถลดความเสี่ยง ที่มีอยู่ได้	๑. พื้นที่ในการจัดเก็บ และอุปกรณ์ในการจัดเก็บ เอกสารไม่เพียงพอ	๑. จัดเก็บเอกสารเก่า ๒ ปี เป็นต้นไปใส่กล่อง จัดเก็บ และทำบัญชีกำกับให้ค้นหา ได้สะดวก ๒. ตู้อเอกสารและแฟ้มใส่ เอกสารใช้สำหรับเอกสารปี ปัจจุบัน และย้อนหลังไม่ เกิน ๑ ปี	สำนักปลัด
๒. กิจกรรมด้านป้องกันโรคติดต่อใน ชุมชน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจาก โรคติดต่อในชุมชน	๑. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการ ป้องกันยุ่งลายและการ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ยุ่งลาย ๒. เกิดโรคอุบัติใหม่	๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้าง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุ่งลายแก่นักเรียน เยาวชนและประชาชน ๒. มีการประชาสัมพันธ์ ป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคอุบัติใหม่	๑. การควบคุมที่มีอยู่ ไม่เพียงพอ เนื่องจาก โรคติดต่อลูกกลม อย่างรวดเร็ว	๑. ความรู้ความเข้าใจใน การป้องกันยุ่งลายและการ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ยุ่งลายยังมีเป็นส่วนน้อย ๒. โรคอุบัติใหม่แพร่ ระบาดในพื้นที่ และ ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ	๑. จัดตั้งศูนย์การแก้ไข ปัญหาเสพติดในพื้นที่ ๒. บูรณาการกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข ปัญหาเสพติด	สำนักปลัด

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน

แบบ ปค. ๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ - พื้นผู้ติดยาเสพติดให้หายจากการติดยาและอยู่ร่วมในสังคมโดยปกติสุข - ลดปัญหาอาชญากรรมในชุมชนสนองนโยบายรัฐบาล 	<p>๑. เยาวชนเสพสารเสพติดเป็นจำนวนมาก</p> <p>ยาเสพติดระบาดในเขตพื้นที่เป็นจำนวนมาก</p>	<p>๑. ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันปัญหายาเสพติด</p> <p>๒. จัดกิจกรรมอบรมค่ายเยาวชนในการบำบัด พื้นฟูยาเสพติด อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด</p> <p>๓. ก่อสร้างสถานที่ออกกำลังกายเพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด</p> <p>๔. ผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล</p> <p>๕. จัดตั้งกลุ่มเยาวชนเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงที่มีอยู่ได้</p>	<p>๑. ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดไม่ลดลง และมีทั้งในระดับประชาชน และเยาวชน</p>	<p>๑. ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันปัญหายาเสพติด</p> <p>๒. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดในโรงเรียน</p> <p>๓. สร้างสถานที่ออกกำลังกายเพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด</p> <p>๔. ผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล</p> <p>๕. จัดตั้งกลุ่มเยาวชนเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

ลงชื่อ ปณณวิชญ์ ณรงค์.
(นายปณณวิชญ์ ณรงค์)
หัวหน้าสำนักปลัด
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕